

ยุโรปปิดพรมแดน หลังพบไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ ในสหราชอาณาจักร



ข้อเท็จจริง ไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรที่มีการกลายพันธุ์ (New strain of COVID-19) และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยกระดับการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่กรุงลอนดอน รวมทั้งพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ขึ้นมาเป็นระดับที่ 4 (tier 4) ซึ่งคล้ายการ Lockdown โดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว (35,928 คน ในวันที่ 20 ธ.ค.) ส่งผลให้กว่า 40 ประเทศห้ามชาวสหราชอาณาจักรและเที่ยวบินจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ โปรตุเกส เบลเยียม ออสเตรีย บัลแกเรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ โรมาเนีย โครเอเชีย เนเธอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ แคนาดา ฮังการี อินเดีย นอกจากนี้ หลายประเทศยังห้ามไม่ให้รถไฟ เรือ และรถบรรทุกจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศ

British Retail Consortium (BRC) ได้กล่าวว่า การที่ฝรั่งเศสห้ามไม่ให้รถบรรทุกจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ โดยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสมีรถบรรทุกเดินทางระหว่างเมืองโดเวอร์ ของสหราชอาณาจักร และ เมืองคาเล (Calais) ของฝรั่งเศส ประมาณ 1 หมื่นคันต่อวัน อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามรถบรรทุกเดินทางจากฝรั่งเศสเข้าไปยังสหราชอาณาจักร แต่อาจจะมีบริษัทขนส่งเพียงไม่กี่ราย ที่ยังคงอยากส่งรถบรรทุกเข้ามายังสหราชอาณาจักร เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเพื่อกลับไปยุโรปได้

ทางด้านห้างซูเปอร์มาร์เก็ต Sainsbury's ได้ออกมาเตือนว่า หากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จะส่งผลให้สินค้าประเภทผักและผลไม้สดบางชนิดขาดตลาด ได้แก่ ผักสลัด กะหล่ำดอก บร็อคโคลี่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749

e-Mail : info@thaitradelondon.com

และส้ม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ห้างฯ มีสินค้าอาหารเพียงพอสำหรับเทศกาลคริสต์มาส โดยห้างฯ ได้เตรียมหาช่องทางอื่นในการขนส่งสินค้ามาจากยุโรป และมีการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ห้างค้าปลีกได้มีการกักตุนสินค้าที่จำเป็นบางชนิด เช่น อาหารกระป๋อง กระจกชาอะ และสินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน (Long life products) ที่เตรียมการไว้ก่อนหน้าสำหรับสถานการณ์ Brexit และสินค้าอาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาส อย่างไรก็ตาม ห้างฯ ได้ขอให้ผู้บริโภคอย่าซื้อสินค้าเพื่อกักตุน และขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าห้างฯ จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สินค้าขาดตลาด รวมถึงผักและผลไม้สด

ขณะนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสอยู่ระหว่างหาแนวทางร่วมกันในการเปิดพรมแดนให้รถบรรทุกจากสหราชอาณาจักรสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้

ที่มา: BBC News, The Guardian และ Sky News

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต. สหราชอาณาจักรต้องเผชิญความกดดันจากสถานการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้หลายประเทศมีการปิดพรมแดนไม่ให้อากาศ เรือ และรถบรรทุกจากสหราชอาณาจักร รวมทั้ง ห้ามไม่ให้เที่ยวบินจากสหราชอาณาจักรเข้าประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและยุโรปเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ส่งออกและนำเข้าของสหราชอาณาจักรยังคงต้องเผชิญกับความกดดันจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ซึ่งทั้งสองปัจจัยอาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักรหลังเทศกาลคริสต์มาส

ทางด้าน นาง นิโคลา สเตอร์เจียน นายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์ ได้เรียกร้องให้มีการขยายระยะเวลา Transition Period ออกไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรขณะนี้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน โดยการเจรจา Brexit เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักร และ EU ยังคงไม่สามารถบรรลุความตกลงได้ โดยทั้งสองยังคงเดินหน้าเจรจาในสัปดาห์นี้

ในส่วนของการนำเข้าสินค้าจากไทยนั้น จากที่ สศต. สอบถามผู้นำเข้า ขณะนี้ยังสามารถนำเข้าสินค้าทางเรือและเครื่องบินได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนของการส่งออกสินค้าจากไทยทางเรือและเครื่องบินไปยังสหราชอาณาจักร จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สรุปโดย สศต. ลอนดอน